



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ.กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปกรณี
เกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๒๓ มกราคม
๒๕๖๗ มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๘ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑	นางดวงกมล ดุษฎีธรรมโม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๒	นางกรวิกา พงศ์พฤกษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๓	นางนิตยา เพชรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๔	นางมีตะ เหมมาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

/ลำดับที่...

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๕	นางสุชาดา ผุดผ่อง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๖	นางสมาลี บุญธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๗	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๘	นางสาวจาฤตี กองผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๙	นางอำมร เดชบำรุง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๐	นายศิริชัย เอื้ออิสระวิมล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๑	นางสาวกมลวรรณ บุษบงไพฑูรย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๒	นางยุพเรศ วรรณชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

/ลำดับที่...

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑๓	นางศุภณมาฏ ยินเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๔	นางชลฤดี ชัยเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๕	นางรินภา จำนงภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๖	นางชมขวัญ อวะภาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
๑๗	นางนิธิตา ทองโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
๑๘	นางปรีสัท มณีช่วง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
๑๙	นางสาวศิวากร สังข์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
๒๐	นางโสภกา ขำพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๒๑	นางสาวเสวตาภรณ์ เพชรบุญวรรณโณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยห้องผ่าตัด
๒๒	นางวัชรีย์ สีตะพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยห้องผ่าตัด
๒๓	นางนัฏฐนิก สะอาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม
๒๔	นางอารีวรรณ บุญโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม
๒๕	นางสรिता ฤทธิ์คำรพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม
๒๖	นางมนทิรา รื่นศิริกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๒๗	นางสาวทัศนีย์ สุวรรณเทพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม
๒๘	นางสาวชุลีรัตน์ เพชรวัชรไพบุลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย สูติ - นรีเวช
๒๙	นางจรงค์ จันทรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓๐	นางสาวอัมภกร บัวจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓๑	นางสุนิสา วิวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓๒	นางสาวพรทิพย์ กาญจนโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษา พิเศษ

/ลำดับที่...

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๓๓	นางสุภาพ ปิ่นทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษา พิเศษ
๓๔	นางกรวีร์ สุขมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษา พิเศษ
๓๕	นางอังคินิฐ พันธุ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษา พิเศษ
๓๖	นางปริยาภัทร เจตนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม
๓๗	นางสาวละมุล มุสิกพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม
๓๘	นางสาวนงนุช เคี่ยมการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม
๓๙	นางอรอุมา สิทธิสุนทร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม

/ลำดับที่...

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๔๐	นางเบญจวรรณ คงมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
๔๑	นางลัดดาวลัย สงรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ออริโธปิดิกส์
๔๒	นางกัลยา สุวรรณสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
๔๓	นางเกศินี บัวชื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
๔๔	นางสุนิสา สุวรรณะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ
๔๕	นางปิยวรรณ ยุงคุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน
๔๖	นางสาวปาริชาติ ธนากุลรังษี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน
๔๗	นางอาภา วาสนาสมศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลชุมชนในการบำบัด รักษายาเสพติด

/ลำดับที่...

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๔๘	นางจุฑาภรณ์ คงบัว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อีก หากมีผู้ใดจะหักท้วงให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุวิวรรณ นกหนู)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางดวงกมล ดุษฎีธรรมโม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๖๗๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๓๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรัง CKD stage IV-V ในกลุ่มวัยทำงาน : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แอปพลิเคชัน (Application) ชะลอไตเสื่อม" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๒	นางกรวิกา พงศ์พฤกษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๓๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๔๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ได้รับการผ่าตัดระยะฟื้นฟูสภาพ : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่ได้รับการผ่าตัดระยะฟื้นฟูสภาพที่บ้าน โดยใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๓	นางนิตยา เพชรรัตน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๘๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๘๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลการคัดกรองโรกระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวปฏิบัติคัดกรองกลุ่มอาการปวดท้อง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นางมีตะ เหมมาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๕๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๘๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับไขมันในเลือดสูง : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคหัวใจ ห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation)"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๕	นางสุชาดา ผุดผ่อง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๒๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๒๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM : Men who have Sex with Men) : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาทางไกลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการรับประทานยาต้านไวรัส ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๖	นางสุมาลี บุญธรรม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๒๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๒๕๓๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลทารกน้ำหนักตัวน้อย : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนาโปรแกรมการพยาบาลทารกน้ำหนักตัวน้อยด้วยระบบแอปพลิเคชันไลน์"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๗	นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูสิงห์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๔๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๔๔	เลื่อนระดับ ๘๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของการใช้โปรแกรมการสอนล้างโพรงจมูกผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อความรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง" ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน (Upper Airway Obstruction)"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๘	นางสาวจาฤติ กองผล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๔๑๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๗๑๔๐๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ภายหลังมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแบบรุนแรง (hypoglycemia with coma) : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "รูปแบบดูแลทางโทรศัพท์ (Tele nurse) ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ภายหลังมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแบบรุนแรง (Hypoglycemia with coma)"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๙	นางอำมร เดชบำรุง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๘๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๘๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยเอชไอวีที่ติดเชื้อวัณโรคคือยาหลายขนาน : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคคือยาหลายขนานขณะนอนโรงพยาบาลสงขลา"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๐	นายศิริชัย เอื้ออิสระวิมล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๘๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๘๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก่อนและหลังผ่าตัด ในผู้สูงอายุ"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การใช้โปรแกรม ให้ความรู้ และการบริหารข้อเข่าในรูปแบบการ scan QR code" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๑๑	นางสาวกมลวรรณ บุชบงกัไพฑูรย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๐๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๐๒	เลื่อนระดับ ๘๕%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลการให้การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่ได้รับการเลเซอร์จอประสาทตา ด้วยลำแสงเลเซอร์ต่อความสามารถในการมองเห็นและอาการข้างเคียงในคลินิกจักษุ โรงพยาบาลสงขลา" Result of Nursing Care for Patients with Diabetic Retinopathy who Receive Panretinal Laser Photocoagulation Treatment for Visual Acuity and Complication at Eye Clinic Songkhla Hospital				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวทางเพิ่มอัตราการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในเขตอำเภอเมืองโรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๑๒	นางยุพรศ วรรณชาติ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๘๒๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๔๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนาเครือข่ายที่ไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๓	นางศุภณภญา ยืนเจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๙๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๙๔	เลื่อนระดับ ๘๕%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลการใช้แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังอาการทรุดลงขณะรอตรวจต่ออุบัติเหตุการทรุดและการปฏิบัติกรพยาบาลห้องตรวจอายุรกรรม ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาการจัดบริการการตรวจรักษาทางไกล (telemedicine) ในคลินิกอายุรกรรมแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๑๔	นางชลฤดี ชัยเดช	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๙๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๙๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเพ้อสภาวะพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "ฟื้นฟูระบบการขับถ่ายอุจจาระในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๑๕	นางรินภา จ้านงักดิ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๖๗๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๖๗๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนพ่อแม่อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลผ่าน QR CODE คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลสงขลา"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๖	นางชมขวัญ อวะภาค	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๘๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๓๐๐๘๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกายในการผ่าตัด เปลี่ยนข้อสะโพกที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดช่วยพัฒนาความรู้ในการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๑๗	นางนิธิมา ทองโคตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๕๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๕๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลระงับความรู้สึกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษระดับรุนแรงที่ได้รับ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมด้านวิสัญญีในการผ่าตัดฉุกเฉินโดยใช้ระบบฐานข้อมูล" ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๑๘	นางปริสชาติ มณีช่วง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๓๘๙๓๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๓๘๙๓๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดตามกระดูกสันหลังส่วนคอ : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาโปรแกรมการนิเทศทางคลินิกงานการพยาบาลวิสัญญี ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๙	นางสาวศิวากร สังข์แก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๔๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๔๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและคิวอาร์โค้ด" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๒๐	นางโสภา ขำพล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๓๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๖๒๙๓๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลวิสัญญีผู้ป่วยผ่าตัดนิ้วในไตโดยการส่องกล้องผ่านผิวหนัง : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการประเมินปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะติดเชื้องทางเดินปัสสาวะ หลังผ่าตัดนิ้วในไตโดยการส่องกล้องผ่านผิวหนัง" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๒๑	นางสาวเสวตาภรณ์ เพชรบุญวรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๘๗๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๑๓๑๘๗๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดิทัศน์ : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนารูปแบบการให้ความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยผ่าตัดวันเดียวกลับ (ODS) โดยใช้สื่อแอปพลิเคชันไลน์" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๒๒	นางวัชรีย์ สีตะพงษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๘๗๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๑๓๑๘๗๓	เลื่อนระดับ ๙๐%
๒๓	นางนัฏฐนิก สะอาด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๓๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๙๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๒๔	นางอารีวรรณ บุญโชติ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๖๗๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๔๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๒๕	นางสรिता ฤทธิ์คำรพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๔๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๔๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๒๖	นางมนทิรา รื่นศิริกุล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๖๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๐๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๒๗	นางสาวทัศนีย์ สุวรรณเทพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๐๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๐๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๒๘	นางสาวชุลีรัตน์ เพชรวัชรพะไพลย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๙๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๙๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๒๙	นางจรงค์ จันทรักษา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๘๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	๑๓๑๙๘๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนารูปแบบการเข้าถึงการรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" Development of Service access model, Emergency Medicine for Stroke Patients				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๓๐	นางสาวอัญญา บัวจันทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๘๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	๑๓๑๙๘๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการพยาบาลโดยใช้เทคนิค SBAR ในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา" (Development of Nursing Communication Model using SBAR technique for Emergency Patient Referral at Emergency Department, Songkhla Hospital)				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๓๑	นางสุนิสา วิวรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๖๗๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	๑๓๑๖๗๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยแพ้รุนแรงจากแมลงต่อย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองสงขลา"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓๒	นางสาวพรทิพย์ กาญจนโชติ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๖๗๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	๑๓๑๖๗๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันจากโรคไตโปโรซิสที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โครงการฟอกเลือดปลอดภัยใส่ใจวัดความดันโลหิต ด้วยสมุดบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน (Home BP record)"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๓๓	นางสุภาพ ปันทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๔๙๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	๑๓๑๔๙๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของการใช้แนวคิดการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสงขลา"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูงของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสงขลา"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๓๔	นางกรวีร์ สุขมี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๓๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	๑๓๒๐๓๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยเลือดเป็นกรดจากการคั่งของแลคติกซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ยาเมทฟอร์มินที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเร่งด่วน : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลสงขลา"					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓๕	นางอังคณิฐ พันธุ์ทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๘๘๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	๑๓๐๘๘๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ที่ได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบวันเดียวกลับ ในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่ายในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ได้อย่างไร้รอยต่อ" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๓๖	นางปริยาภัทร เจตนา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๗๒๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๗๒๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน : กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๓๗	นางสาวละมุล มุสิกพงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๕๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๕๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่ง: กรณีศึกษา ๒ ราย"					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่ง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๑ โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓๘	นางสาวนงนุช เคี่ยมการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๗๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๗๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว: กรณีศึกษา ๒ ราย ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๓๙	นางอรอุมา สิทธิสุนทร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๓๐๓๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๓๐๓๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ที่มีภาวะติดเชื้อของเยื่อช่องท้อง : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อเยื่อช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ล้างไตทางช่องท้อง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๔๐	นางเบญจวรรณ คงมณี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๙๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	๑๓๑๙๐๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินอาการนำก่อนเข้าสู่ภาวะชักของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ ความดันโลหิตสูง (Early Warning signs) ในห้องคลอด โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔๑	นางลัดดาวัลย์ สรภักษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๕๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๒๙๕๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม : กรณีศึกษา ๒ ราย ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนาคุณภาพการจัดการรายโรคผู้ป่วยสูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๔๒	นางกัลยา สุวรรณสิงห์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๘๘๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๐๘๘๒	เลื่อนระดับ ๘๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครองต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้น" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันปัญหาการ Bully ในโรงเรียน" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๔๓	นางเกศินี บัวชื่น	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๘๗๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๘๗๔	เลื่อนระดับ ๘๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและคุณภาพชีวิต ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสงขลา" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาระบบ TeleMedicine ในการเข้าถึงบริการทางจิตเวช" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๔๔	นางสุนิสา สุวรรณะ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต คอ นาสิก จักษุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๕๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต คอ นาสิก จักษุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๕๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงบริเวณช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกในโพรงใต้คาง : กรณีศึกษา ๒ ราย" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต จากภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔๕	นางปิยวรรณ ยุงคุณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๘๑๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๐๘๑๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของการเยี่ยมบ้านแบบ Home Nursing Care ต่อคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภาวะแทรกซ้อน ความเครียด และความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยระยะกลาง ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) ที่ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม COC LINK โรงพยาบาลสงขลา"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๔๖	นางสาวปาริชาติ ธนากุลรังษี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๖๗๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๑๖๗๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน : กรณีศึกษา ๒ ราย"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองในเขตเทศบาลนครสงขลา"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				
๔๗	นางอาภา วาสนาสมศักดิ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลชุมชนในการบำบัด รักษายาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๐๓๐๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพยาบาลชุมชนในการบำบัด รักษายาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๐๓๐๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลการจัดบริการพยาบาลตามรูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองเพื่อ ป้องกันการกลับมาเสพยาในผู้ป่วยติดสารเสพติดในชุมชนแห่งหนึ่ง"				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โปรแกรมเก็บข้อมูลงานเยี่ยมบ้าน SMARTCARE"				
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๔๘	นางจุฑาภรณ์ คงบัว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๔๕๘๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๑๕๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของการพยาบาลโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน (Self-help group) ต่อการเป็นภาระ" ของผู้ดูแลและคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง"					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และครบวงจร ของศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลสงขลา" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					